

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2024

Qua ý kiến thảo luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2024 với chủ đề “Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 02 năm 2024”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thay mặt Ủy ban nhân dân Tỉnh kết luận như sau:

#### 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

Trong tháng 01, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; rủi ro bất ổn chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng trong nhiều khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; nhiệm vụ, khối lượng công việc đặt ra ngày càng nhiều, phức tạp hơn và mục tiêu, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn.

Trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; UBND Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều xu hướng phục hồi và phát triển tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, tiếp tục phát triển tốt, giá lúa vẫn duy trì ở mức cao; thủy sản có dấu hiệu tích cực trở lại; các loại hoa kiểng, hoa màu luôn được đảm bảo. Khu vực công nghiệp phục hồi và phát triển tốt; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 ước tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 13,6% so với tháng cùng kỳ năm 2023 (có 10 sản phẩm tăng, 02 sản phẩm giảm). Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 01/2024 tăng 2,16% so với tháng trước và tăng 3,63% so với tháng cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2024 tăng 1,72% so với tháng trước và tăng 41,82% so với tháng cùng kỳ năm 2023, đây là tiền đề để đẩy mạnh xuất khẩu năm 2024. Du lịch tiếp tục phát triển mạnh nhờ hiệu ứng tích cực của Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện tốt ngay từ đầu năm; các

chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, được quan tâm triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế tháng 01 vẫn còn khó khăn, thách thức. Giá thành sản xuất lúa tăng do chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người trồng lúa; trong thời điểm các doanh nghiệp thủy sản hoàn tất các đơn hàng trong năm 2023 và các đơn hàng trong năm 2024 chưa nhiều, nên diện tích thả nuôi mới cá tra thâm canh chưa có sự gia tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành vẫn còn khó khăn; việc thiếu cát san lấp ảnh hưởng đến đầu tư công và đầu tư tư nhân; việc xây dựng các chính sách thu hút đầu tư còn chậm; tai nạn giao thông đường bộ có chiều hướng tăng cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ 2023; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng (*đặc biệt là phân bón*) xuất hiện trên địa bàn.

## **2. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2024**

Dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; tập trung, chủ động, đổi mới trong phương pháp làm việc; lãnh đạo, điều hành thích ứng, linh hoạt, hiệu quả; trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

### **- Về phát triển kinh tế - xã hội:**

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa triển khai Quyết định số 46/QĐ-UBND-HC ngày 17/01/2024 của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI năm 2024 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

+ Ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra.

+ Tập trung tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp quan tâm hỗ trợ, có giải pháp linh hoạt hơn trong giải ngân các gói tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, nắm sát hơn số lượng lao động thất nghiệp trở về địa phương; chủ động kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động.

+ Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các ngành liên quan rà soát, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để tăng công suất hoạt động của các nhà máy và hỗ trợ về thủ tục để các dự án mới sớm đi vào hoạt động nhằm gia tăng năng lực cho khu vực công nghiệp trong năm 2024. Tiếp tục nghiên cứu, dự báo thị trường, tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để khai thông thị trường nội địa; đẩy mạnh thương mại điện tử và phát triển các thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh (gạo, thủy sản, may mặc, giày da,...).

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy và chủ động trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương phân khai toàn bộ vốn đầu tư công đã được phân bổ trong năm. Các chủ đầu tư xác định tính chất của từng dự án đầu tư để có các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra.

+ Đối với các dự án đầu tư tư nhân, giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh trực tiếp chỉ đạo các ngành, địa phương, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trọng điểm (*dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2024*).

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu thực hiện công bố quy hoạch Tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các ngành liên quan rà soát, khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện tất cả quy hoạch ngành theo đúng quy định.

**- Về công tác chuẩn bị Tết nguyên đán:**

+ Các ngành, địa phương bám sát chủ trương, chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND Tỉnh để có Kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương mình.

+ Sau kỳ nghỉ tết, các ngành, các cấp phải vào cuộc nhanh, khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, quan tâm đến lực lượng lao động về quê ăn tết và có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở địa phương để giới thiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến kết luận nêu trên đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- CQ chuyên môn và CQ thuộc UBND Tỉnh (t/h);
- UBND huyện, thành phố (t/h);
- Ngân hàng NNVN CN Tỉnh; BCH BDBP Tỉnh;
- Bộ CHQS Tỉnh; Cục TK; Cục Thuế; Cục Hải quan;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- NC/VPUBND Tỉnh (theo dõi tham mưu);
- Lưu VT, TH (tuan).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Công Minh**